



ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ฉบับที่ ๕/๒๕๖๖

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

เพื่อให้การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ ในการ ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรมการเกษตร ตามคำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ ๐๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ได้ประกาศเชิญชวนผู้ที่มี คุณสมบัติตามประกาศฯ และการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรมการเกษตร การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรมการเกษตร ตามที่กำหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๐ การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี ทำได้ ๒ วิธี คือ ๑. การรับสมัคร และ ๒. การเสนอชื่อ และคณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำหนดให้ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรมการเกษตร นำเสนอแนวทางการบริหารและพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร โดยนำเสนอ และตอบคำถามประมาณคนละ ๓๐ นาที ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพวงสร้อย ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

จากการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้พิจารณาถ้อยแถลงของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่ตอบรับการทาบทาม โดยไม่นับความถี่ของการได้รับ การเสนอชื่อ ปรากฏมีผู้ผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเกษตร จำนวน ๒ ราย โดยเรียงตามลำดับตัวอักษร ดังนี้

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดศักดิ์ ประมวงค
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา เวียงสมุทร

ทั้งนี้ หากผู้ใดประสงค์จะทักท้วงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมลงลายมือชื่อชัดเจนให้กระทำ ได้ภายในเจ็ดวันทำการ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ หากไม่มี ผู้ใดทักท้วงให้นำรายชื่อผู้ผ่านการถ้อยแถลงให้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาฯ จะเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

วิธีการยื่นทักท้วงในช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

(๑) ยื่นทักท้วง ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๔ อาคารสรรพวิษณุบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี ในวันและเวลาราชการ

(๒) ทางไปรษณีย์...

(๒) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับมาที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เลขที่ ๔๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐ โดยถือเอาวันเวลาที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางออกไปรับฝาก หรือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราของเอกสารเป็นวันรับเรื่อง

(๓) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [recruit@rmutto.ac.th](mailto:recruit@rmutto.ac.th)

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายเดชา ดีผดุง)

กรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก